

ปี 2030! ดวงตะวันจะหลับไหล เกิดยุคใหม่โลกแห่งน้ำแข็ง

โดย PLOY SAI · JANUARY 11, 2016



ปี 2030

ดวงอาทิตย์จะหลับไหล

โลกเปลี่ยนก้าวสู่

“ยุคน้ำแข็ง”

เสียงเตือนจริงจังของนักวิทยาศาสตร์ สิบปีจากนี้ดวงตะวันจะหลับไหลสูญนิทรา เกิดยุคใหม่ที่หนาวเหน็บ “ยุคน้ำแข็ง”

ลองนึกภาพว่าตัวเราขึ้นอยู่กับธารน้ำแข็งใหญ่ยักษ์ โดยที่อากาศรอบๆตัวเรามีอุณหภูมิที่ติดลบ (แข็งแ่นๆ งานนี้) ทั่วๆที่เรานั้น...ยืนอยู่ในแทบพื้นที่ที่เป็นทะเลทราย จากที่เราเคยชินในสภาพอากาศที่ร้อนจัดแต่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่หนาวจัดมันจะเป็นอย่างไร? มันก็คงไม่ต่างอะไรจากที่หมีขั้วโลกจะเริ่มตอนกินปลาโลมาเป็นอาหาร เพราะตอนนี้โลกของเรากำลังเปลี่ยนเข้าสู่ช่วง “The Maunder Minimum” หรือ “ยุคน้ำแข็งขนาดเล็ก” หรือเรียกอีกอย่างว่า “Mini Ice Age”

ยุคน้ำแข็ง อุณหภูมิของโลกจะลดลงต่ำสุดเป็น -150 องศาเซลเซียส ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและไม่มีชีวิตจะถูกแช่แข็งกันหมด เข้าสู่ช่วงการจำศีล ของพระอาทิตย์

“คำทำนายวันโลกาวินาศ” หลายคนคงเคยได้ยิน ได้ฟังในชีวิตประจำวันมาไม่มากนักน้อยเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน, การแพร่กระจายของไวรัส, ภูเขาไฟระเบิด, ภัยพิบัติ, น้ำท่วม และอีกมากมายต่างๆ นานา โคนล้ำสุด นักวิทยาศาสตร์ได้ออกมาเตือนว่าในอนาคตอันใกล้นี้ ดวงอาทิตย์จะเข้าสู่ห้วงจันทรธา (หลับไหล) โลกจะเปลี่ยนก้าวสู่ “ยุคน้ำแข็งขนาดเล็ก”

แม้แต่ทะเลสาบยังกลายเป็นน้ำแข็ง ที่หนาที่ขยาวนานทั้งปี ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพการณ์ของโลกโดยตรง!



การวิจัยชิ้นใหม่ของนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบวิธีการทำนายรอบดวงอาทิตย์ที่ถูกต้องขึ้นและแม่นยำมากขึ้น พร้อมเตือนชาวโลกอย่างจริงจังในระหว่างรอบแสงอาทิตย์ปี 2020 – 2030 (ประมาณช่วง พ.ศ. 2563-2573) จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “Maunder minimum” ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในปี 1646 – 1715 (พ.ศ. 2189 – 2258) ถูกเรียกว่ายุคน้ำแข็งขนาดเล็ก ที่ทำให้แม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอนตอนนั้นกลายเป็นน้ำแข็งไปหมดทั้งสายอีกด้วย

ในปัจจุบันนี้ โลกของเราได้วิวัฒนาการไปมาก รวมทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถทำนายรอบดวงอาทิตย์ได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง ว่าในรอบ 11 ปี จะเกิดการเปลี่ยนแปลงบนดวงอาทิตย์ขึ้น หรือ “จุดดับของดวงอาทิตย์” (Sunspot) และในรอบที่ 25 ของรอบดวงอาทิตย์ (ที่จะเกิดขึ้นในปี 2030 – 2040) คลื่นสองคลื่นจะช่วยลดปัญหาที่เกิดจากภาวะโลกร้อนได้หมด



แสงอาทิตย์จะลดลงถึงร้อยละ **60%** ในช่วงปี **2030** ถึง **2040** และก้าวเข้าสู่ยุคน้ำแข็งขนาดเล็ก โดยอุณหภูมิโลกจะลดต่ำลง เมื่อถึงรอบที่ **26** รอบดวงอาทิตย์ คลื่น **2** คลื่นนี้จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนได้อย่างเต็มรูปแบบ



ผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ บอกว่า เพียงแค่คลื่น **2** คลื่นนี้เกิดการรวมตัวกัน เทียบกับรอบของดวงอาทิตย์ในปัจจุบันนี้จะสามารถทำนายอนาคตได้อย่างถูกต้องถึง **97%** เพียงเท่านี้ก็จะทำให้เรารู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ



อย่างไรก็ตาม การเกิดยุคน้ำแข็งขนาดเล็ก จะสามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนได้จริงหรือไม่ไม่มีใครรู้ แต่ที่แน่ๆ คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้น ร้อนจัด เย็นจัด หนาวจัด แต่ที่ชัดเจนคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์เนื่องจากปัจจุบันมนุษย์เราได้รับกวนสิ่งต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นปริมาณไขมันไดออกไซด์ในอากาศ การเพิ่มกรีนเฮาส์แก๊สและการอุตสาหกรรมที่มหาสมุทร ดังนั้นในอีก **14** ปีข้างหน้าที่จะถึงนี้ ไม่ใช่ทุกประเทศที่จะประเชิญกับสภาพอากาศที่หนาวจัด แต่บางประเทศอย่างประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกมากขึ้น และระดับของน้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังมีพื้นที่อีกมากมายที่ต้องจมใต้บาดาลแทน เนื่องจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น

<http://jingro.com/th/science-and-technology/researchers-warned-that-2030-a-mini-ice-age-is-coming-very-soon/>

"ปี 2030 โลกจะหายไป!" Hawking แนะนำว่าถ้าอยากมีชีวิตอยู่ต่อไป ต้องทำสิ่งนี้

อะไรนะ!? อย่างนี้ต้องใช้ชีวิตที่ยังเหลืออยู่ให้คุ้มที่สุด

เมื่อเร็วๆ นี้ นักฟิสิกส์ Stephen William Hawking ออกมาบอกว่า : "วันสิ้นโลก จะมาถึงในปี 2030!"



เขากล่าวว่า ปี 2030 ดวงอาทิตย์จะเข้าสู่ยุคการพักผ่อน (Dormancy) เมื่อถึงเวลานั้น อุณหภูมิของโลกจะลดลง ทำให้โลกเข้าสู่ยุคน้ำแข็งเล็กๆ (Little Ice Age) และในเวลาเดียวกัน มีนักวิจัยออกมายืนยันว่า กิจกรรมของดวงอาทิตย์จะลดลง 60% และนี่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้โลกเข้าสู่ยุคน้ำแข็งเล็กๆ



แม้ว่ามนุษย์จะผลิตกระสวยอวกาศได้ แต่ก็ไม่สามารถพามนุษย์ทุกคนบนโลกไปดาวดวงอื่นได้
เมื่อถึงเวลานั้นจะมีเพียงคนกลุ่มหนึ่งที่หนีไปนอกโลกได้ แต่ก็หนีออกไปจากระบบสุริยะ
จักรวาล (**Solar System**) ไม่ได้อยู่ดี ซึ่งหมายความว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกจะ
หายไป **Stephen William Hawking** เคยพูดว่า โลกจะหายไปภายใน **200** ปี
ถ้ามนุษย์อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไป หนทางเดียวที่จะทำได้คือ: หนีไปอยู่ดาวดวงอื่น (**Outer
planet**)



เมื่อข่าวเรื่องนี้แพร่ออกไป ทำให้ทุกๆคนตื่นตระหนก หลายๆปีมานี้ การเปลี่ยนแปลงของโลก
ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ไม่แปลกเลยที่ **Stephen William Hawking** จะออกมาเตือนให้
ทุกคนระวังตัว

http://www.liekr.com/post_139949.html